

Số: 10/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1993

CHỈ - THỊ

Tổ chức thực hiện trích nộp bảo hiểm y tế cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông tư số 12/TT-LB ngày 10/9/1992 của Liên Bộ Y tế - Tài chính và Lao động – Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 299/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ bảo hiểm y tế;

- Căn cứ Thông tư số 82/ TC-HCVX ngày 15/12/1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng;

Bảo hiểm y tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ thị số 54/CT-UB ngày 12/11/1993 về việc tổ chức thực hiện Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương này, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Giám đốc Sở Tài chính thành phố cấp ứng 10% quỹ lương và quý 1/1993 khối hành chính sự nghiệp tập trung một đầu mỗi cho bảo hiểm y tế thành phố. Riêng quý IV/1992, Sở Tài chính tính toán báo cáo Bộ Tài chính đề trích nộp 10% quỹ lương hành chính sự nghiệp cho bảo hiểm y tế thành phố.

2/ Các Giám đốc Sở chủ quản các cơ quan hành chính sự nghiệp, các thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm làm việc với Sở Tài chính thành phố về số lượng cán bộ công nhân viên đã được cấp kinh phí tạm ứng mua thẻ bảo hiểm y tế để thông báo cho các đơn vị trực thuộc của mình đến bảo hiểm y tế thành phố nhận thẻ bảo hiểm y tế.

3/ Cục thuế thành phố làm đầu mối phối hợp với bảo hiểm y tế thành phố để đôn đốc các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh trích nộp bảo hiểm y tế cho số lao động thuộc đơn vị mình theo nghị định 299/HĐBT.

4/ Giám đốc các doanh nghiệp quốc doanh, liên doanh trích nộp quỹ bảo hiểm y tế quý 1/1993 theo thông tư số 12/TT-LB ngày 10 tháng 9 năm 1992 của

Liên Bộ Y tế - Tài chính và Lao động Thương binh xã hội và Thông tư số 82/TC-HCVX ngày 15/12/1992.

Bảo hiểm y tế là một chính sách lớn, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, Công ty của tất cả các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện bảo hiểm y tế theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội và của riêng mỗi người lao động trong sự nghiệp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn gì, cần phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố và Liên Sở Y tế - Tài chính - Lao động-Thương binh xã hội để xử lý và có các hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**K/T Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Trang Văn Quý**